
ศาสนาจารย์สนั่น  วุฒิ   กรรมการที่ปรึกษาชุมชน
“เป็นโครงการทีม่ปีระโยชน์และเปิดโอกาสให้คูส่มรสทีม่ผีลเลอืดต่างกนั 

มีทางเลือกมากข้ึนและช่วยลดความเสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู่ดี ใจที่
โครงการประสบความส�าเร็จเป็นความหวังหนึ่งของสังคมโลกในการ
ลดความเสี่ยงในคู่ต่าง ได้รับทราบความก้าวหน้าจากการทดลองตลอด 
โดยเฉพาะปัจจัยทางสังคมระหว่างคู่สมรส ได้รับข้อคิดมากมายที่จะน�าไป
วิเคราะห์เพื่อปรับใช้ ในการอภิบาลชีวิตครอบครัวและเรื่องความสัมพันธ์
ทางเพศทีม่คีวามละเอยีดอ่อนในกลุม่เปราะบางต่าง ๆ  ต่อไป แต่มคีวามเป็นห่วง
ว่าจะท�าให้บางคนบางคู่จะประมาท และลดความตระหนักในการป้องกัน
และตัง้ท้องไม่พร้อม ก่อให้เกดิผลกระทบในภายหลงัเป็นบทเรยีนในการรกัษา
ให้ยาต้านไวรสัก่อนขณะทีมี่ CD4 สงู ๆ  มผีลดีกว่าการให้ยาต้านไวรสัเมือ่มี 
CD4 ต�่า ๆ และการประกาศรายงานผลการวิจัย HPTN 052 ครั้งนี้มีผล
ท่ีดีโด่งดังไปทั่วโลกมีผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเป็นโอกาสให้ข้อมูลในการ
เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักมากขึ้น ทั้งในเชิงป้องกันและการรักษา”

คุณส�าราญ ทะกัน  กรรมการที่ปรึกษาชุมชน
“โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และผู้มีเชื้อเอชไอวี ผู้ ได้รับ

ผลกระทบจากเอดส์ เป็นการสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ผู้มีเชื้อเอชไอวีและ
ผู้ ได้รบัผลกระทบจากเอดส์ในชมุชน ส�าหรบัผูม้เีชือ้มีโอกาสเขัาถงึยา ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เข้าใจเรื่องโรคฉวยโอกาส ท�าให้เกิดความ
เข้าใจในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวของผู้มีเชื้อ ท�าให้มีความหวังในการ
ด�ารงชวีติอยูอ่ย่างมคีวามสขุ ผลการวจิยัของโครงการ HPTN 052 ออกมาดี 
ท�าให้มคีวามหวงั มกี�าลงัใจทีจ่ะอยูร่่วมกบัครอบครวั ๆ  ได้ ให้ความช่วยเหลอื 
และให้โอกาสในการเข้าถงึข้อมลูในด้านการใช้ชวีติหลงัการมเีชือ้เอชไอวีข้อมลู
ข่าวสารเป็นสาระทีส่�าคญัพวกเราทีม่เีชือ้เอชไอวีนัน้ ได้มคีวามรูแ้ละมคีวาม

ปีที่ 11 ฉบับที่ 79  เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2554
สารเพื่อสร้างความเข้าใจ ป้องกัน/ดูแลชุมชน ให้ห่างไกลจากเอดส์และยาเสพติด

หวังก�าลังใจ ผมเองก็ภูมิใจในฐานะได้เป็นตัวแทนของชุมชนของคน
ท่ีมีเชือ้เอชไอวี ท่ี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยของโครงการ HPTN 
052 ร่วมกบันักวจิยัท�าให้ได้รบัข้อมูลอย่างสม�า่เสมอมาโดยตลอดของ
งานวิจัยของโครงการ”

จากอาสาสมัครคนหนึ่งของโครงการ 
“ภมูิใจ ดีใจที่ ได้เป็นส่วนร่วมในโครงการวจิยั เจ้าหน้าที่ ให้การ

ดูแลอย่างดี ดีใจที่ผลการวิจัยส�าเร็จ คิดว่าเป็นผลดีกับผู้ติดเชื้อ
และคูท่ีม่ผีลเลอืดต่างกนั อยากให้มีโครงการวจิยัใหม่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบั
คู่ต่างอีก”

คุณเกรียงไกร  ไชยเมืองดี  กรรมการที่ปรึกษาชุมชน
“การวิจัย HPTN 052 มีคุณค่าต่อการท�างานเพื่อประชาชน 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เปราะบางต่อปัญหาโรคเอดส์ทั้งที่เป็นผู้คิดเช้ือ
และผู้ ใกล้ชดิ รวมท้ังเดก็และเยาวชนซึง่เป็นผูท่ี้ยงัด้อยประสบการณ์ 
ที่เป็นงานหลักของผมกับมูลนิธิรักษ์เด็ก ที่จะปกป้องสิทธิท่ีพึงมี
พึงได้ของพวกเขา โดยการให้ความรู้ ข้อมูล ที่เป็นข้อมูลส�าคัญ
ต่อชวีติของพวกเขา งานวจิยัชิน้นีท้�าให้รูส้กึดอีกีครัง้หนึง่ว่า ทกุปัญหามี
ทางออกเสมอถ้ามีปัญญา ผมภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนงานวิจัยนี้ ถึง
แม้จะเพยีงเล็กน้อย ไม่ได้เหน่ือยมากเหมอืนทมีงานนกัวจิยัหลกัและ
ก็ยินดีที่สถาบันวิจัยฯ ของเรามีความก้าวหน้าอยู่เสมอในด้านนี้ 
ผลการวจิยันีค้งจะช่วยยนืยนัผลดทีีจ่ะเกดิจากการยกระดบัมาตรฐาน
การดแูลผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีอกีครัง้หนึง่ว่าหากรฐับาลให้การสนบัสนนุ
งบประมาณได้ ความรู้ และนวัตกรรมนี้ควรขยายผลให้ครอบคลุม
กลุม่ผูต้ดิเชือ้กลุม่นีอ้ย่างกว้างขวาง ซึง่ในขณะเดยีวกันกลุม่คูร่กัของ
ผู้ติดเชื้อก็จะยิ่งมีความปลอดภัยจากเชื้อเอชไอวีมากขึ้น” 

จากใจผู้มีส่วนร่วมในโครงการ HPTN 052

อ่านผลโครงการวิจัยต่อหน้า...2

 1  จากใจผู้มีส่วนร่วมในโครงการ HPTN 052    2   เล่าขานงานวิจัย : ผลโครงการ HPTN 052    3  การประชุมข่ายวิจัย

HPTN 2011/2554 กับบทบาทของกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (CAB)    4   ส่ายตา...หาเรื่อง (มาเล่า)    5   ชุมชนสัมพันธ์ :
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ฉบบัทีแ่ล้วทิง้ท้ายไว้ว่าจะคยุเรือ่งแนวทางการรกัษาด้วยยาต้าน
ไวรสัเอชไอว ีทีอ่เมรกิาว่าเป็นอย่างไร แต่เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2554 
ที่ผ่านมา มีการประกาศผลของโครงการวิจัยชิ้นหนึ่งที่สถาบันวิจัยได้มี
ส่วนร่วมในการด�าเนนิงานวจัิยเพียงแห่งเดยีวในไทย ได้แก่ โครงการยา
ต้านไวรัสในคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกัน หรือ HPTN 052 นั่นเอง ซึ่งผล
การศึกษานี้อาจะมีผลต่อการปรับเปล่ียนมาตรฐานการรักษาของ
บ้านเราด้วย จึงขอน�าเสนอผลการวิจัยที่ส�าคัญของ HPTN 052 แทน
ในฉบับนี้ 
โครงการ HPTN 052 คืออะไร?

โครงการ HPTN 052 คือการวิจัยทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 
โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ประเมนิว่ายาต้านไวรสัที่ ได้รบัการขึน้ทะเบยีน
อนุมัติให้ ใช้ ในการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีแล้วนั้น จะสามารถป้องกัน
การแพร่เช้ือเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ ในหมู่คู่สมรส/คู่นอนที่มีผลเลือด
ต่างกัน (คนหนึ่งติดเชื้อเอชไอวีและอีกคนเป็นผู้ ไม่ติดเชื้อ) ได้หรือไม่  
นอกจากน้ี โครงการวจิยัฯ ยงัได้รบัการออกแบบเพือ่ประเมนิหาช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการเริ่มให้ยาต้านไวรัสเพื่อลดอาการเจ็บป่วย และการ
เสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีอีกด้วย 

โครงการนีเ้ริม่ด�าเนนิการในเดอืนเมษายน 2548 และสิน้สดุการ
รบัอาสาสมคัรในเดือนพฤษภาคม 2553 ด�าเนนิการวจิยัใน 13 สถาบนัวิจยั 
ในประเทศบอสซาวานา บราซิล อินเดีย เคนย่า มาลาวี แอฟริกาใต้ 
ไทย สหรัฐอเมริกา และซิมบับเว
โครงการวิจัยนี้มีวิธีการศึกษาอย่างไร?

คู่อาสาสมัคร (ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ ไม่เคยรับยาต้านไวรัสมาก่อน
และคูส่มรส/คู่นอนท่ี ไม่ตดิเชือ้) จะได้รบัการสุม่ให้อยู่ในกลุม่ใดกลุ่มหนึง่
ดังนี้ กลุ่มที่หนึ่งผู้ติดเชื้อจะได้รับยา ยาต้านไวรัสสูตรยา 3 ตัวทันทีที่
เข้าโครงการ ส่วนกลุ่มที่ 2 ผู้ติดเชื้อเอชไอวียังไม่ได้รับยาต้านไวรัส
จนกว่าระดับซีดี 4 ลดต�่ากว่า 250 เซลส์/ลบ.มม. หรือเมื่อเกิดอาการ
เจ็บป่วยท่ีสัมพันธ์กับโรคเอดส์ตามที่องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ 
อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มได้รับค�าปรึกษาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่าง
ปลอดภัย ได้รบัถงุยางอนามยัฟร ีรบัการรกัษาโรคตดิเช้ือทางเพศสมัพนัธ์ 
ตัวผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยท่ีเกี่ยวกับการติดเชื้อ
เอชไอวี ส่วนคู่ของผู้ติดเชื้อที่มีผลเลือดลบในวันเข้าโครงการได้รับการ
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีอย่างสม�่าเสมอ 
โครงการวิจัยนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจ�านวนเท่าไหร่?

จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นคู่ที่มีผลเลือดต่างทั้งสิ้นจ�านวน 
1,763 คู ่โดยอาสาสมคัรมอีายตุ�า่สดุ 18 ปี (มค่ีามธัยฐานของอายทุี ่33 ปี) 
97% ของคูอ่าสาสมคัรเป็นคูร่กัต่างเพศ ในวันท่ีรบัเข้าโครงการอาสาสมัคร
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เป็นเพศชาย 890 คน และเพศหญิง 873 คน) มี
ระดบัเมด็เลอืดขาว (ซดี4ี) ซึง่เป็นตวัชีว้ดัสภาวะภมูต้ิานทานของร่างกาย 
อยู่ระหว่าง 350–550 เซลส์/ลบ.มม. ในภายใน 60 วันก่อนเข้าร่วม
โครงการ  ค่ามัธยฐานของระดับซีดี 4 ณ วันที่เข้าโครงการอยู่ที่ระดับ

436 เซลส์/ลบ.มม. ส่วนคู่ของผู้ติดเชื้อต้องมี ผลการ
ตรวจเอชไอวีเป็นลบใน ระยะเวลา 14 วันก่อนเข้าร่วม
โครงการ

เมือ่วนัที ่28 เมษายนทีผ่่านมา คณะกรรมการ
ก�ากบัดูแลข้อมูลและความปลอดภัยของอาสาสมัครที่

เล่าขาน...งานวิจัย

ผลโครงการ HPTN 052
โดย พญ..นันทิสา โชติรสนิรมิต                                        

แพทย์ประจ�าโครงการ                                                  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมการวิจัย HPTN 052 ได้มีการประชุมตาม ก�าหนดการเพื่อ
ทบทวนข้อมลูด้านความปลอดภยัและประสทิธผิลของการรกัษาด้วย
ยาที่ ใช้ ในการวิจัย  ผลการประชุมดังนี้

ด้านการป้องกัน : พบคู่สมรส/คู่นอนที่มีผลเลือดเอชไอวี
เป็นลบเมื่อแรกรับเข้าโครงการ ติดเชื้อเอชไอวีจ�านวน 39 ราย ใน
จ�านวนนี้ มีอยู่ 28 ราย ที่พิสูจน์ได้ชัดเจนจากการตรวจพันธุกรรม
ของเชื้อว่าเป็นการติดเชื้อมาจากคู่ของตนเองที่เข้าร่วมโครงการ อีก 
7 ราย พบว่าไม่ได้ตดิเชือ้มาจากคูท่ีเ่ข้าร่วมโครงการ ส่วนอกี 4 ราย 
ยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล ใน 28 รายที่พิสูจน์ได้ว่าติดเชื้อ
จากคู่ของตนข้างต้นนั้น จ�านวน 27 รายอยู่ในกลุ่มที่ 2 ที่ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีท่ีเป็นคู่ของตนยังไม่ ได้รับยาต้านไวรัส ซึ่งมีจ�านวนคู่
อาสาสมัครอยู่ในกลุ่มนี้จ�านวน 877 คู่ และมีเพียง 1 รายที่อยู่ ใน
กลุ่มที่ 1 ที่อาสาสมัครผู้ติดเชื้ออยู่ในกลุ่มที่ ได้รับยาต้านไวรัสทันที 
ซึ่งมีจ�านวนคู่ทั้งสิ้น 886 คู่ อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการเริ่มให้
ยาต้านไวรสัเรว็ท�าให้ลดการแพร่เชือ้เอชไอวีไปสูคู่่ ได้ถงึ 96% ถอืว่า
สามารถลดการแพร่เชื้อเอชไอวี ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  
(P<0.0001)

ด้านการรักษา: อาสามัครผู้ติดเชื้อเอชไอวีเกิดเหตุการณ์
การเจ็บป่วยและเสียชีวิต จ�านวน 105 เหตุการณ์ โดยจ�านวน 65 
เหตกุารณ์เกดิในอาสาสมคัรท่ี ได้รบัยาต้านไวรสัภายหลงั และจ�านวน 
40 เหตุการณ์เกิดในอาสาสมัครที่ ได้รับยาต้านไวรัสทันที 

อาสาสมคัรในกลุม่ที่ ได้รบัยาต้านไวรสัภายหลงัเกดิการป่วย
เป็นวณัโรคนอกปอด จ�านวน 17 ราย ในขณะทีก่ลุม่ที่ ได้รบัต้านไวรสั
ทันทีเป็นวัณโรคนอกปอดเพียง 3 ราย ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวนี้
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P=0.0013)  

มีอาสาสมัครเสียชีวิตจ�านวน 23 คนระหว่างการศึกษา โดย 
10 รายอยู่ในกลุ่ม ที่ ได้รับต้านไวรัสทันที และอีก 13 รายอยู่ในกลุ่ม
ที่ ได้รับยาต้านไวรัสภายหลัง ถือเป็นความแตกต่างที่ ไม่มีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ  

กล่าวโดยรวมแล้วมแีนวโน้มทีเ่กดิประโยชน์จากการเร่ิมให้ยา
ต้านไวรัสแก่อาสาสมัคร ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทันที แต่แนวโน้มดังกล่าว
จากการให้ยาเร็วมีความแตกต่างไม่ถึง 20% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ ให้
ยาช้า จึงไม่เพียงพอที่จะแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ
สิ่งที่พบจากโครงการวิจัยฯ นี้มีความหมายอย่างไร
ต่ออาสาสมัครในโครงการ?

อาสาสมัครในโครงการวิจัยทุกคนได้รับแจ้งผลการศึกษา  
อาสาสมัครผู้ติดเชื้อในกลุ่มที่ ได้รับ ยาต้านไวรัสภายหลังจะ
ได้รับการเสนอให้เริ่มยาต้านหากต้องการ ผู้วิจัยจะยังคงติดตาม
อาสาสมัครอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี อาสาสมัครที่
ติดเชื้อเอชไอวี ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อรับการบริการตามสิทธิ และการดูแลรักษาพยาบาล
ตามความเหมาะสม
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โดย...
คุณเกรียงไกร ไชยเมืองดี
ผู้อ�านวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก 
กรรมการที่ปรึกษาชุมชน 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมประจ�าปี ครั้งที่ 6 มีสาระ
ส�าคัญมากมาย ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของงานวิจัยเพื่อหยุดยั้งป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีตัวการส�าคัญก่อโรคเอดส์ มีทีมงาน
วิจัยจากประเทศต่างๆ กว่า 400 คนจาก 4 ทวีปคือ เอเชีย แอฟริกา 
อเมริกากลางและสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5–10 มิถุนายน 2554 
ที่ โรงแรม Marriot Wardman Park เมือง Washington D.C. 
สหรัฐอเมริกา 

เรื่องเด่นเรื่องแรกคือความส�าเร็จของงานวิจัย (HPTN 052) 
ให้ยาต้านไวรัสแก่คู่ต่างที่ติดเชื้อขณะที่มีภูมิคุ้มกัน (CD4) ระหว่าง 
350-550 ลบ.มม. ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย ผลการวิจัย
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการก�ากับดูแลข้อมูลอิสระ (Data 
Safety Monitoring Board; DSMB) ให้ประกาศผลการวิจัยได้แล้ว  
อันที่จริงก่อนการประชุมฯ คร้ังนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ของเราก็ได้ ให้ข่าวดีมากนีแ้ก่สาธารณชน ผ่าน
รายการวทิย ุโทรทศัน์  ทัง้ในประเทศและประเทศใกล้เคยีง หนงัสอืพมิพ์
และวารสารในสหรัฐอเมริกาก็ตีพิมพ์ข่าว บทสัมภาษณ์ หมอโคเฮน 
หัวหน้าทีมวิจัย HPTN 052 ค่อนข้างครึกโครม “ผลการวิจัยกล่าว
โดยย่อ คือ ผู้ติดเชื้อที่มีคู่ต่าง (มีคู่รักที่ ไม่ติดเชื้อ) ยังไม่ได้รับยา 
เม่ือได้รบัการตรวจเลอืดพบว่าม ีCD4 ระหว่าง 350-550 ลบ.มม.  
เมือ่ได้รบัยาและการรกัษา (ART) ปรากฏว่าท�าให้คูร่กัลดโอกาส
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV น้อยลง 96 %” พูดให้ง่ายขึ้นคือ “เมื่อ
ผู้ติดเชื้อได้รับยาเร็วขึ้นลดโอกาสการติดเชื้อแก่คู่รักได้ประมาณ 
96 คนจาก 100 คน” ข้อค้นพบนี้จะมีการเขียนรายงานการวิจัย
ภายในเดือนกรกฏาคมศกนี้ และอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง 
“แนวทางการรักษาเชื้อ HIV” ขององค์การอนามัยโลก (WHO’s 
guideline) ซึ่งให้แก่วงการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก

งานวิจัยอืน่ๆ ทีน่�าเสนอความก้าวหน้าซึง่เน้นกลยทุธ์การป้องกัน
เป็นหลกั มกีารรเิริม่เข้าถงึกลุม่ทีเ่ปราะบางเพือ่ให้เข้าถงึการดแูลรกัษา 
(cART) เร็วขึ้น กลุ่มคนผิวสี ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มผู้หญิงผิว
สีในสหรฐัอเมรกิา และแอฟรกิา ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรในงานวจิยั
ต่างๆ มากขึ้น มีการวิจัยพัฒนาเจลทาป้องกัน HIV ส�าหรับผู้หญิงใช้
ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ (Microbicides)  และยาเม็ดส�าหรับกินก่อน
และหลังเพศสัมพันธ์ส�าหรับชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ด้วยเช่นกัน ที่
กล่าวมาเหล่านี้เป็นตัวอย่างความก้าวหน้าในกลยุทธ์การป้องกัน HIV 
ที่สืบเนื่องกันมาภายใต้ข่ายวิจัย HPTN เท่านั้น  ยังไม่กล่าวถึงข่าย
การวิจัยท่ีเน้นด้านวัคซีน (HVTN) และข่ายการวิจัยเก่ียวกับการตั้ง
ครรภ์ การให้ก�าเนิดบุตร เด็กและเยาวชน” (IMPACCT)  ซึ่งก็มีความ
ก้าวหน้าในงานวจิยัหลายเรือ่งด้วยกนั  คณุหมอสเตน ผูน้�าข่าย HPTN 

แนวทางการด�าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม (GPP) และล่าสุดได้                         
ออกเอกสารข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการฯ                        
ในการร่วมพัฒนางานวิจัยกับทีมนักวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัย

จุดเน้น คือความพยายามให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
วิจัยทุกขั้นตอนอย่างมีความหมาย เนื่องจากการท�าวิจัยกับมนุษย์
ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งด้านชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ย่อมต้องให้ตัวแทนชุมชนซึ่งรู้จัก 
เข้าใจพวกเขามากกว่านักวิจัยจากภายนอกชุมชน ให้การสนับสนุน 
ตัง้แต่การต้ังค�าถาม ก�าหนดวตัถปุระสงค์ สมมุติฐาน ก�าหนดวธิกีาร
และการออกแบบงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อาสาสมัครท่ี
เข้าร่วมกับโครงการวิจัย และประชาชนที่จะได้รับผลจากการวิจัย 
“การมีส่วนร่วมของชุมชนดังกล่าวถือว่าเป็นปฏิบัติการของ
จรยิธรรมในงานวิจยั” คณุหมอสเตน  ได้ย�า้ในท่ีประชมุเฉพาะข่าย 
HPTN และในการประชุมคณะท�างานชุมชน (CWG) ว่าแนวทาง
การด�าเนนิงานของข่าย HPTN ในอนาคตต่อไปนี ้ ถงึแม้จะเปลีย่นแปลง
ตัวผู้น�าและทีมงาน ชุมชนจะต้องมีบทบาทมากขึ้น โดยอยากให้เริ่ม
จากการร่วมทบทวนงานวิจัยของแต่ละแห่ง เพื่อก�าหนดขอบเขต 
หวัข้อและแนวทางการท�าวจิยัอย่างมส่ีวนร่วมเตม็ที ่รวมถงึการริเร่ิม
กจิกรรมเสรมิ ตัง้งบประมาณเองของตวัแทนชมุชนให้สามารถด�าเนนิ
การสนบัสนนุกจิกรรมแวดล้อมต่างๆ เพือ่สนบัสนนุกระบวนการวจิยั 
สิ่งเหล่านี้มีความเป็นไปได้ ในการปฏิบัติเพราะผู้น�าข่ายและตัวแทน
ด้านงบประมาณและการเงิน จากกรมควบคุมโรค (CDC) ของ
สหรัฐอเมริการ่วมยืนยัน อย่างไรก็ตามผู้เล่นส�าคัญก็คือพวกเราใน
คณะกรรมการทีป่รกึษาชมุชน (CAB)  ต้องสามารถมส่ีวนร่วมเชงิรกุ 
และได้รับการตอบสนองและสนบัสนนุทีด่จีาก (ท่าน) หวัหน้าโครงการ
วิจัยทุกท่าน ครับผม

แผนผัง 1.1

การประชุมข่ายวิจัย HPTN 2011/2554 กับบทบาทของกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (CAB)

เสนอให้เห็นความก้าวหน้าและทิศทางการวิจัยในอนาคตซึ่ง
เน้นย�้ากลยุทธ์การป้องกันแบบผสมผสาน (Combination 
Prevention) จากข้อค้นพบทั้งหมดที่มีมาจากอดีตถึงปัจจุบัน 
*(กรุณาดูแผนผัง 1.1) 

การด�าเนินงานวิจัยป้องกันรักษา HIV ที่ผ่านมาหลาย
ปีนี ้ มคีณะกรรมการทีป่รกึษาชมุชน (CAB)  เป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญ ส่วนหนึ่งมาตลอด มีความพยายามอย่างต่อเนื่องให้                                  
คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วม  มีการออกเอกสารหลักการและ                       
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	 ผ่านมาครึ่งปีหล่ะครับ	 พี่น้อง...เผลอแป๊ปเดียวก็ย่างเข้าสู่ครึ่งปีหลัง
หล่ะครบั	ใครวางแผนงานโครงการอะไรไว้ได้ลงมอืท�ากนับ้างรยึงัครบัอย่า
รอจนกว่าใกล้จะถงึก�าหนดแล้วค่อยท�านะครบั	เดีย๋วจะ...งานเข้าเอานะครับ...
(ท�ำไม่ทนั เวียนหวั โดนด่ำ เครยีด) ช่วงนีย้ิง่เป็นช่วงทีโ่รงเรยีนเริม่เปิดเทอม	
พ่อ	แม่	ผูป้กครองแต่ละท่าน	คงต้องหาเงนิกนัยกใหญ่เพือ่ทีจ่ะซือ้	ชดุนกัเรยีน	
จ่ายค่าเทอมคุณลูกๆ	ทั้งหลาย	ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับ
	 ผ่านช่วงเลือกตั้ง	มาถึงตอนนี้เราๆ	ท่านๆ	คงได้รู้แล้วนะครับว่าใคร	
ได้มาน่ังเก้าอี	้นายกคนใหม่ของเมอืงไทย	แต่ถงึยงัไงไม่ว่าจะเป็นใคร	ก็ขอฝาก
ให้ดูเร่ืองปากท้องของคนไทย	รวมไปถึงเรื่องสุขภาพต่าง	ๆ 	ด้วยนะครับ	
ท่ีผ่านมาอาจจะเจออะไร	ๆ	หลายอย่าง	ทั้งที่ดีก็มี	ทั้งที่ท�าไปโดนคนอื่น
ด่าก็มี	 แต่ไงประเทศไทยก็ยังคงเป็นของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคน
กต้็องต่างมหีน้าทีท่ีต้่องท�า	เพือ่ให้บ้านเมอืงเราอยูกั่นด้วยปกตสิขุ	ไม่ว่าใคร
จะท�าอะไรก็ขอให้นึกถึงประเทศเราเอาไว้	 ถ้าไทยไม่รักไทย	แล้วเราจะร้อง
เพลงชาตไิทยให้ใครฟัง...ส�าหรบัทีมข่าวนกพริาบกต้็องท�างานท่ีได้รบัมอบหมาย	
คือ	ต้องสอดส่าย	สายตาหาเรื่องต่างๆ	มาบอกเล่าเก้าสิบให้คุณๆ	ท่านๆ	
ได้ทราบความเคลื่อนไหวของคนในวงการท�างานด้านสุขภาพของจังหวัด
เชียงใหม่...	เอ้ำมำดูกันว่ำเดือนกรกฎำคม–สิงหำคม 2554 มีใครท�ำอะไร
ที่ไหนบ้ำง... 
 F	30	มิ.ย.	และ	1-2	ก.ค.	54	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
จัดการอบรมนักเรียน	โครงการเตรียมน้องก่อนเข้าเมือง	ณ	อ.สะเมิง	
  F	4-5	 ก.ค.	 54	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดการ
อบรมพฒันาศกัยภาพแกนน�าเยาวชนเพือ่คดักรองและส่งต่อบรกิารทีเ่ป็นมติร	
ณ	วิทยาลัยสารพัดช่าง	วิทยาเขตดอนจั่น	อ.เมือง	เชียงใหม่	:	
คุณเกรียงไกร	ยอดเรือน	โทร.	053-211048-50	ต่อ	115
  F	5-6	ก.ค.	54	โรงพยาบาลดอยเต่าจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน�าเยาวชนเพือ่คดักรองและส่งต่อบรกิารทีเ่ป็นมติร	อ.ดอยเต่า	เชยีงใหม่	
:	คุณวงค์อัมพร	โนจ๊ะ	โทร.	08-7184-8416
  F	7-8	ก.ค.	54	โรงพยาบาลจอมทองร่วมกบัส�านกังานสาธารณสขุ
อ�าเภอจอมทองจดัการอบรมพฒันาศกัยภาพแกนน�าเยาวชนเพือ่คดักรองและ
ส่งต่อบริการที่เป็นมิตร	อ.ดอยเต่า	เชียงใหม่	:	คุณวารุณี	ปริยะ	
โทร.	08-9700-4328	คุณปัยลดา	เพี้ยงจันทร์	08-9757-4136
  F	7-8	 ก.ค.	 54	 โรงพยาบาลเชียงดาวจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน�าเยาวชนเพื่อคัดกรองและส่งต่อบริการที่เป็นมิตร	 (ระดับเชี่ยวชาญ)	
อ.เชียงดาว	เชียงใหม่	:	คุณณัฐวดี	อารีหนู	โทร.	053-455816	ต่อ	119
  F	9	 ก.ค.	 54	 เครือข่ายคนท�างานด้านเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่	
จัดงานคัดเลือกนักแสดงในโครงการหนัง	X-ray	ระดับจังหวัดเชียงใหม่	
ณ	โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว	อ.เมือง	เชียงใหม่	:	คุณเกรียงไกร	ยอดเรือน             
โทร.	053-211048-50	ต่อ	115	คุณสุกฤตา	สุวรรณเทศ	08-4170-0202
 F	11-12	ก.ค.	54	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดการ
อบรมพฒันาศกัยภาพแกนน�าเยาวชนเพือ่คดักรองและส่งต่อบรกิารทีเ่ป็นมติร	
อ.เมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	รุ่นที่	1	:	คุณเกรียงไกร	ยอดเรือน	
โทร.	053-211048-50	ต่อ	115

 F	13-14	ก.ค.	54	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน�าเยาวชนเพ่ือ	 คัดกรองและ
ส่งต่อบริการที่เป็นมิตร	อ.เมืองเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่	รุ่นที่	2	:	
คุณเกรียงไกร	ยอดเรือน	โทร.	053-211048-50	ต่อ	115
 F	21-22	ก.ค.	54	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงใหม่
จดัการอบรมพฒันาศักยภาพแกนน�าเยาวชนเพือ่คดักรองและส่งต่อ
บริการที่เป็นมิตร	(Super	Youth)	โครงการไอทีน	เชียงใหม่	:	
คุณพรชัย	ทะนามแสง	โทร.	053-211048-50	ต่อ	115
 F	24	ก.ค.	54	การคัดเลือกนักแสดงในโครงการหนัง	
X-ray	ระดบัภาคเหนอื	ณ	ลานแสดงกาดสวนแก้ว	อ.เมอืง	เชยีงใหม่	
:	คุณเกรียงไกร	ยอดเรือน	โทร.	053-211048	ต่อ	115
คุณสุกฤตา	สุวรรณเทศ	โทร.	08-4170-0202
 F	กรกฎาคม	54	การอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและความรู้
เร่ืองเอดส์	เพศศกึษา	อนามัยเจริญพนัธุใ์นกลุม่เยาวชน	เขตเทศบาล
เมืองเชยีงใหม่	:	คณุณฐัฐริญา	วฒันดลิกพฒัน์	โทร.	053-259176
 F	กรกฎาคม	 54	 ศูนย์สาธิตบริการกามโรคเขต	 10	
เชียงใหม่	 จัดกิจกรรมเชิงรุกในสถานศึกษาอ�าเภอเมือง	 การให้
ความรูเ้รือ่งโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	การให้บรกิาร
ชุดตรวจ	หนองในและหนองในเทียมด้วยตนเอง	ณ	สถานศึกษา
เขต	อ.เมอืง	โรงเรยีนโปลเิทคนคิลานนา	โรงเรยีนศรธีนาพาณิชยการ	
โรงเรยีนพณชิยการเชยีงใหม่	วทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงใหม่	วทิยาลยั
เทคนิคเชียงใหม่	และมหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่	:	
คุณนิลวรรณ	กิตยานุรักษ์	โทร.	08-3582-4949
 F	18-19	ส.ค.	54	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงใหม่
จดัการประชมุเพ่ือพัฒนาแผนทีย่ทุธศาสตร์การด�าเนนิงานด้านเอดส์
ในเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่	;	คุณเกรียงไกร	ยอดเรือน	
โทร.	053-211048-50	ต่อ	115
 F	19-20	ส.ค.	54	การประชุมสรุปบทเรียนการด�าเนิน
งานโครงการการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในเยาวชนในจังหวัด
เชียงใหม่	:	คุณอัจรี	สายมี	โทร.	08-4616-6178

 หน่วยงานใดมีความประสงค์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการดำาเนินงานผ่านทางคอลัมน์นี้

ติดต่อทาง
E-mail: aids@chiangmaihealth.com 

หรือ โทร. 0-5321-1048-50 ต่อ 131
หรือ สำานักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน

โทร. 0-5394-5055-8 ต่อ 427
E-mail : caboffice@rihes.org,                              

caboffice@rihes-cmu.org

โดย...ทีมข่าวพิราบขาว

 F	สงิหาคม	54	การอบรม
แกนน�าเยาวชนด้านเอดส์	พเศศกึษา
และอนามัยเจริญพันธุ์	อ.ดอยหล่อ	
จ.เชียงใหม่	:	คุณพัชณี	ชาติบุรุษ	
โทร.	08-5039-3871
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ชุมชนสัมพันธ์

หลายปีที่ผ่านมา ถ้าย้อนดูแล้วทางโครงการวิจัย HPTN 058 ได้มี
นักเขียนหลาย ๆ คนที่เข้ามามีบทบาท ณ จุดนี้และได้แสดงความสามารถ 
ในการสื่อสารถึงผู้อ่าน หลายเรื่องราว หลายมุมมอง ทั้งเรื่องสุข เรื่องทุกข์ 
ต่าง ๆ ในการติดตามอาสาสมัคร ที่ผู้เขียนแต่ละคน ได้ประสบพบเจอ หรือได้

นอกจากนัน้ไร่เหล่านี้ยังเป็นเปน็แหล่งอาหาร 
และที่พักอาศัยและแพร่พันธุ์ของสัตว์ต่าง ๆ ทั้ง
สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่านานาชนิดตั้งแต่สัตว์เล็กจนถึง
สัตว์ ใหญ่ จะเห็นได้ว่ากันใช้ชีวิตอยู่บนดอยนั้นจะกิน
อะไร ก็สามารถหาได้ตลอดฤดูกาล แทบจะไม่ได้ซื้อ
อะไรกินเลย จะซื้อแต่จ�าพวกที่ สิ่งของจ�าเป็นที่
ไม่สามารถผลิตได้เองใน น�้าปลา เกลือ ผงชูรส และ 
ยาสีฟัน แปลงสีฟันเท่านั้น 

ส่วนการท�างาน ก็จะใช้การลงแขก ซึ่งเป็น
ประเพณแีห่งการเอือ้เฟ้ือและเกือ้กลูกนั ทีจ่ะไม่สญูหาย
ในวิถีชีวิตของชาวปาวกะญอ การท�าไร่ไถนา มีคนใน
หมูบ้่านและหมูบ้่านใกล้เคยีงมาช่วยเหลอื พอตอนเท่ียง 
มเีลี้ยงข้าวปลาอาหาร หลังจากที่เสร็จจากงาน หรือ
ภารกิจต่าง ๆ ชาวบ้านก็จะนั่งคุยกันในเรื่องต่าง ๆ 
ผู้ชายก็จะไม้ไผ่มาท�าตอก หรือเรียกว่า “จักตอก”   
การจักตอก เป็นภมูปัิญญาชาวบ้านท่ี ใช้ประโยชน์จาก
ไม้ไผ่เพือ่ใช้เป็นเครือ่งจกัสานหรอื ใช้มดัสิง่ของต่าง ๆ  

การใช้ชีวิตของเด็ก ปาวกะญอ บนดอยนั้น 
ด้านการใช้ชวีติ การเล่น ซ่ึงต่างจากในเมอืงมาก สร้าง
ของเล่นขึน้มาเล่นเอง จากวสัดจุากสิง่ทีห่าได้ในท้องถิน่ 
ส�าหรบัเดก็ที่ โตหน่อย ทีเ่หน็กจ็ะเล่นฟตุบอล แต่ไม่ใช่
เล่นในสนามฟุตบอล แต่เล่นในกลางทุ่งนา ซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ี ไม่ใช่เป็นอุปสรรคใดเลยๆ แต่ มนักส็ร้างเสยีง
หัวเราะ สร้างความสุขให้กับเด็กเหล่านี้ ได้อย่าง
ไม่น่าเชื่อ โดยไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนใดๆ เลย

ซึ่งภาพเหล่านี้เต็มไปด้วยความสุข ที่หาซื้อ
ที่ ไหนไม่ได้ นอกจากจะตดิตามมากบัทมี HPTN 058 
เท่านั้น

“การด�าเนนิชวีติไม่ได้เป็นเรือ่งยาก หาก
รูจ้กัปรบัตวัและเลอืกใช้สิง่ทีอ่ยู่ ใกล้ตัว ค้นพบ
และเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับตนเอง ชีวิตก็มี
คุณค่า”

สัมผัสแห่งภูเขา

สัมผัส แต่ถ้านับเวลาถอยหลังก็น่าใจหาย...อย่างที่เขาว่ากันว่า มีเกิด ต้องมีเจ็บและ
มีแก่ ต้องมีตาย มีเร่ิม ต้องมีสิ้นสุด ทุกสิ่งในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่ยั่งยืน...เอ้..ไม่ใช่ว่า 
โครงการฯ HPTN 058 จะสิน้สดุตอนนี้นะครับ  โครงการวจิัยฯ จะสิน้สุด พ.ศ. 2555 
โน้นแน่... แต่วันเวลาช่างเดินไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่เคยจะหยุดรอใคร... 

ฉบับนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับความประทับใจต่างๆ ตลอดช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาที่ ได้สัมผัสกับโครงการวิจัย HPTN 058 ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตของ
มนุษย์เราได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การด�าเนินชีวิตต้องมีการดิ้นรน มี
การแข่งขัน ...แต่ยังมีอีกมุมหนึ่งของประเทศไทยที่ยังใช้ชีวิตอย่างสะมะถะ เรียบง่าย 
อย่างพอเพียง และมีความสุข นั้นคือ...การใช้ชีวิตของชาวปาวกะญอ ณ ต.แม่ตื่น 
อ.อมก๋อย โดยหลักการใช้ชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มตั้งแต่ไก่ขัน (ประมาณ ตี4) 
ชาวบ้านก็ตื่นขึ้นมาต�าข้าว จะได้ยินเป็นเสียงจังหวะ “สักกะลัน” ดังลั่นทั่วหมู่บ้าน
ในตอนเช้า เพือ่ทีจ่ะได้ข้าวสารมาหงุในวนัรุง่เช้า ส่วนอาหารเช้าเป็นพชืผกัตามฤดกูาล
ที่หาได้ ในแต่ละฤดู เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเ ป็นเดือนที่เริ่มถางหญ้า ท�าไร่ ปลายเดือน
เมษายน เริ่มปลูกผัก เช่น ยอดฟักทอง และเริ่มเก็บมาท�าอาหารได้แล้ว กลางเดือน
พฤษภาคมทีเ่ข้าสูฤ่ดฝูน พนัธ์ุพชืหลายอย่างท่ีถกูหว่านเมล็ดลงไปกจ็ะงอกออกมา และ
เริ่มเก็บท�าเป็นอาหารได้ เช่น ต้นอ่อนกะเพราแดง ยอดฟักเขียว พฤษภาคมเป็นเดือน
แห่งการแตกหน่อ แตกหวั แตกเมลด็ของพนัธุพ์ชืทกุชนดิ เดอืนมถินุายน หน่อไม้แทงดนิ 
อาหารตามธรรมชาติประเภทหน่อไม้แทงหน่อออกมาและมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เป็น
อาหารที่คอยเลี้ยงชาวบ้านได้อย่างเหลือเฟือ 

เดือนกรกฎาคม เป็นช่วงเวลาของการเก็บยอดอ่อนและดอกผักกาด
กลางเดือนสิงหาคม เก็บข้าวโพด แตงลาย แตงส้ม ตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคม 

พชืผักจะมหีลากหลาย แต่เดือนพฤศจกิายน เป็นเดือนทีจ่ะได้รบัผลผลติจากไร่ทีส่มบรูณ์
ที่สุด เพราะพืชพันธุ์ส่วนใหญ่จะให้ผลผลิตในเดือนนี้ ทั้งพืชให้ยอด ผล ดอก ต้น เมล็ด 
ฝัก เหง้า หัว เถา     
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ช่วงนี้บรรยากาศการรับน้องของแต่ละมหาวิทยาลัยก็เปน็ไปอย่าง
ครึกครื้น สนุกสนาน ขับรถไปทางไหนก็จะได้ยินเสียงเพลงเชียร์ เสียงบูม 
เห็นเฟรชชี่ (น้องใหม่) เดินขวักไขว่เต็มมหาวิทยาลัยไปหมด ท�าให้หวน
นึกถึงภาพวันวานได้เป็นอย่างดี ประเพณีรับน้องถือได้ว่าเป็นประเพณีที่
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เป็นประเพณีที่ทุก ๆ สถาบันการ
ศึกษาถือปฏิบัติมานานหลายทศวรรษ และก็มีการปรับเปลี่ยนไปตาม
กาลสมัย แต่สิ่งหน่ึงที่มักควบคู่กับการรับน้องนั่นก็คือการสังสรรค์ 
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งหลายครั้งที่ผลที่ตามมาอาจดูไม่
สรรสร้างมากนัก อย่างไรก็ตามโครงการฮักชุมชนก็ขอฝากให้น้อง ๆ  และ
รุน่พีท่ีดี่ทกุ ๆ  คน พงึระลกึถงึวตัถปุระสงค์ของการรบัน้องไว้ ให้ดแีละรกัษา
ประเพณีที่ดีนี้ ไว้ต่อไป

ส�าหรบัโครงการฮกัชมุชนของเราในช่วงสองเดอืนทีผ่่านมา กย็งัคง
ท�างานกนัอย่างต่อเนือ่งและหนกัหน่วงหลงัจากที่ ได้ทราบข่าวมาจาก ปปส.
ว่าแนวโน้มอายุของผู้ที่เร่ิมใช้ยาเสพติดคร้ังแรกในประเทศไทยมีแนวโน้ม
ลดลงมากข้ึนเร่ือยๆ ท�าให้เราต้องเร่งท�างานเพือ่ทีจ่ะช่วยกนัปกป้องเยาวชน
คนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลจากยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ ได้
ครอบคลมุมากทีส่ดุ ว่าแต่ในแต่ละพืน้ทีเ่ป็นอย่างไรกนับ้างเราตามไปดกูนั
เลยครับ

เร่ิมต้นที่ โครงการฮกัชมุชนอ�าเภอสนัทรายทีด่�าเนนิงานในเรือ่งของ
การจัดตั้งคณะกรรมการประสานแผนเยาวชน ที่ตอนนี้ก็มีความก้าวหน้า
ไปอย่างมาก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ ในอ�าเภอสันทราย
กเ็ริม่ทยอยประกาศ เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการประสานแผนเยาวชนของ
แต่ละพื่นที่กันไปแล้ว อันได้แก่ เทศบาลต�าบลหนองหาร และเทศบาล
ต�าบลสันป่าเปา โดยคณะกรรมการประสานแผนเยาวชนระดับต�าบล
ทัง้สองแห่งได้ถูกบรรจเุข้าไปอยูภ่ายใต้ส่วนงานของงานวเิคราะห์นโยบาย
และแผน ส�านักปลัดเทศบาลนั่นเอง ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการ
ก็ประกอบไปด้วยองค์กร ภาคีทุกๆ ภาคสว่นในท้องถิ่นนัน้ๆ ทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และที่ส�าคัญนั่นก็คือตัวแทนของเด็กและเยาวชนที่อยู่
ในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงนั่นเอง เย้ๆ !! เห็นอย่างนี้แล้วน่าดีใจแทนเด็กๆ 
และเยาวชนจริงๆ เลยที่ต่อไปนี้จะได้มีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน 
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างแท้จริง (ซักที) ... 
นอกจากนี้ โครงการฮักชุมชนอ�าเภอสันทรายยังได้ด�าเนินงานในเรื่องของ
โครงการฮักครอบครัว ซ่ึงในขณะน้ีก็ได้เร่ิมท่ีเทศบาลต�าบลเจดีย์แม่ครัว
และเทศบาลต�าบลสนัพระเนตร โดยทัง้สองพืน้ทีก่็ได้มกีารประชมุสภาเพือ่
พิจารณาความเห็นชอบในส่วนงานของโครงการฮักครอบครัวไปแล้ว ... 
ยังๆ ยังไม่หมด ส�าหรับโครงการฮักชุมชนอ�าเภอสันทราย ในส่วนของ
คณะท�างานเองก็ได้ร่วมกันเขียนโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและ
ครอบครัวอ�าเภอสันทราย เพื่อของบประมาณสนับสนุนการท�ากิจกรรม
จาก สสส. ในนามของเครือข่ายฮักชุมชนอ�าเภอสันทรายอีกด้วย เอ้า!! 
เด็กๆ เยาวชนช่วยกันเชียร์หน่อยเร็ว...

บอกข่าวกับโครงการ...

ฮักชุมชน # 8

มาต่อกันที่ โครงการฮักชุมชนอ�าเภอแม่แตงกันเลยว่า
สองกิจกรรมที่ด�าเนินการอยู่ ในพ้ืนที่ต�าบลสบเปิงไปถึงไหน
กนัแล้ว.. ทัง้โครงการงดเหล้าในงานบญุประเพณแีละโครงการ
ส่งเสริมรายได้ ให้กับเด็กและเยาวชนต่างก็อยู่ ในขั้นตอนของ
การร่างแผนเพือ่ทีจ่ะบรรจทุัง้สองกจิกรรมเข้าไปในแผนพฒันา 
3 ปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลสบเปิง ซึง่คาดว่าจะสามารถ
ด�าเนินการเสนอต่อสภาเพื่อประกาศใช้ ได้ประมาณช่วงเดือน
สิงหาคมที่จะ ถึงนี้ และในวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะ
ท�างานโครงการฮกัชุมชนอ�าเภอแม่แตงก็ได้เข้าร่วมการประชมุ 
“โครงการฝึกอบรมผู้น�าชุมชนในการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกนัและแก้ ไขปัญหายาเสพตดิ” ภายใต้ยทุธศาสตร์ 
5 รั้วป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์พัฒนา
สังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย ซึ่งภายในงาน
ดังกล่าวคณะท�างานก็ได้ร่วมน�าเสนอประเด็นแลกเปลี่ยนใน
หัวข้อ “สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยและต�าบล
สบเปิงในปัจจุบัน” โดยในการแลกเปลี่ยนนี้ ได้มีการน�าเสนอ
ข้อมลูทางสถติทิีท่างโครงการได้เข้าไปเกบ็รวบรวมในพืน้ทีต่�าบล
สบเปิงให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ซึ่งในท่ีประชุมต่างก็ให้ความ
สนใจกันเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้มีการแบ่งกลุ่มผู้น�าชุมชน
ตามหมูบ้่านเพือ่ร่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัทัง้สองกจิกรรม
ของโครงการฮักชุมชนอ�าเภอแม่แตงที่จะเริ่มด�าเนินงานอย่าง
จริงจังในเร็ววันนี้ และมีการต่อยอดรวมถึงขยายพื้นที่ทั่วทั้ง
อ�าเภอแม่แตงต่อไป...  พืน้ที่ ไหนสนใจต้องการให้ขยายไปพืน้ที่
ของตนโดยด่วนสามารถตดิต่อสอบถามแนวทางการด�าเนนิงาน
ได้ที่ อบต.สบเปิง ได้เลยครับบบ
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คุณจริะชาต ิซื่อตระกูล
ปลัดอ�าเภอหัวหน้าฝ่าย

ความมั่นคง อ.สารภี

โครงการฮักชุมชนอ�าเภอสันทราย

คุณผ่องพรรณ  แสงค�า
รองประธานสภา

เทศบาลต�าบลเจดยี์แม่ครัว

คุณเนาวรัตน์  สายตา
ประธานกลุ่ม

กลุ่มเยาวชนดาวในฝัน

คุณบัญชา สุวรรณสทิธิ์
ผอ.กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม
เทศบาล ต.สันทรายหลวง

คุณอรอนงค์ ภาคพชืเจรญิ
นักวชิาการสาธารณสุข-
ช�านาญการ ส�านักงาน
สาธารณสุข อ.สันทราย

ด.ต.สมศักดิ์ ค�าน้อย
หัวหน้าหน่วยบรกิาร

ประชาชนบ้านบวกเปา
สถานตี�ารวจภูธรสันทราย

คุณพรหมมนิทร์ บัวชื่นบาน
ประธานเครอืข่าย

ประชาคมป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพตดิ

คุณประมวล โกวทิชัยววิัฒน์
ประธานเครอืข่ายเด็กและ
เยาวชนภาคเหนอืตอนบน

คุณสุมาล ีชัยศรสีวัสดิ์
พยาบาลวชิาชพี-

ช�านาญการ
โรงพยาบาลสันทราย

คุณจุมพล  ทาทอง
ครูหัวหน้างานยาเสพตดิ

โรงเรยีนสันทรายวทิยาคม

คุณจ�าเรยีง วันดี
นักวชิาการสาธารณสุข-

ช�านาญการ
รพ.สต.บ้านเมอืงวะ

พระอธกิารเมธวัจน์

จติตะทันโต
เจ้าอาวาสวัดหนองมะจับ

ร.ต.ท.ณัฐกติติ์ อัฐฉวยิะสกุล
หัวหน้าชุดชุมชนและ

มวลชนสัมพันธ์
สถานตี�ารวจภูธรแม่แฝก

ฉบับที่แล้วเราก็ ได้รู้จักกับคณะท�างาน
โครงการฮักชุมชนอ�าเภอสันก�าแพงกันไปแล้ว 
ส�าหรบัฉบบันีเ้ราไปรูจ้กัคณะท�างานของโครงการ
ฮกัชมุชนอ�าเภอสนัทรายกนับ้างนะครบัว่าขนุศกึ
ผู้กล้าเหล่าน้ีมีใครกนับ้าง...ส�าหรบัฉบบันีค้งต้อง
ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคร้าบบ..

_The HUG_ 

ปิดท้ายกันที่ โครงการฮักชุมชนอ�าเภอสันก�าแพงซึ่งตอนนี้ทั้งสองกิจกรรมที่ด�าเนินการอยู่ นั่นก็คือระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนและ
ทักษะชีวิตก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดท�าคู่มือของทั้งสองกิจกรรมกันแล้ว ซึ่งกว่า (ร่าง) คู่มือของทั้งสองเล่มจะคลอดออกมาได้ ก็ท�าเอา
คณะท�างาน คณะอนุกรรมการของเราหลายคนเกือบเป็นลมล้มพับกันเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีการประชุมกันถี่ยิบไม่เว้นแต่เสาร์อาทิตย์... แต่ก็มี
เสยีงสะท้อนบอกมาว่าแม้จะเหนือ่ยแค่ไหนก็ไม่ท้อเพราะส่ิงทีท่�านัน้มคีณุค่าต่อเดก็และเยาวชนทกุคนอย่างเหลอืหลาย โอ้โห! ได้ยนิอย่างนีแ้ล้ว
อยากตะโกนออกมาดัง ๆ ว่าขอบคุณส�าหรับผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่าน ๆ จากใจจริงจริง ๆ นะเนี่ย... ซึ่งหลังจากที่ (ร่าง) คู่มือของทั้งสองกิจกรรม
ได้จัดท�าเรียบร้อยแล้วนั้นก็เป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกิจกรรมทั้งสองในแต่ละพื้นที่ของอ�าเภอสันก�าแพง เพื่อท่ีจะให้ทุกๆ 
ภาคส่วนในชมุชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูลเดก็และเยาวชนร่วมกนั โดยเวทแีรกจดัขึน้ทีเ่ทศบาลต�าบลแม่ปคูาในวนัที ่ 17 มถินุายนท่ีผ่านมา 
โดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาจากทุก ๆ ภาคส่วนท้ังบุคลากรทางการศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข สถานีต�ารวจ ตัวแทนทางศาสนา วิทยุชุมชน ผู้น�าชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และที่ส�าคัญก็คือ
เหล่าบรรดาเดก็ๆ เยาวชนน่ันเอง ซึง่ผลจากการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในเวทน้ีีต่างกเ็หน็พ้องต้องกนัและมแีนวร่วมอาสาเข้ามาท�างานร่วมกนั
กับโครงการฮักชุมชนสันก�าแพงอีกเพียบ.. ดีใจจัง และที่ลืมไม่ได้ต้องขอขอบคุณเทศบาลต�าบลแม่ปูคาที่เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดประชุมรวมถึง
อาหารว่างส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะคร้าบ
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#8
ว่ากันว่าละอ่อนเป็นวัยที่มีแต่ความอยากรู้อยากลอง เป็นช่วงวัยคะนอง

ของชีวิต ชอบที่จะหาค�าตอบจากค�าถามที่ตนเองเป็นผู้ตั้งขึ้นโดยไม่ต้องการ
ค�าตอบจากผูม้ปีระสบการณ์ ลยุหาค�าตอบเองโดยไม่รูผ้ดิถกู กว่าจะรู้ว่าค�าตอบท่ี
หามาได้นั่นมันผิดก็สายเกินแก้ไปแล้ว

เรื่องใกล้ตัวที่ดูเหมือนเป็นสิ่งที่พวกเขาอยากลองและสร้างปัญหากวน
ใจให้กับผู้ปกครองได้ไม่น้อยกว่าเรื่องใดเลยคือ.....“เซ็กซ์” การมีเพศสัมพันธ์
เพยีงแค่ค�าว่าอยากลองของละอ่อน ก่อเกดิปัญหาตามมามากมายให้กบัครอบครวั 
สังคมและที่ส�าคัญที่สุดคือตัวของละอ่อนเอง

“เซก็ซ์” ของวยัรุน่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ความรกั ไม่ต้องการการบ่มเพาะเพือ่
ทีจ่ะรอเวลาทีเ่หมาะสม เพยีงแค่พวกเขาคดิเองว่าพร้อมทีจ่ะลงสนามประลอง
แล้ว พวกเขาก็พร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าโดยไม่สนใจค�าเตือนของใคร

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อ�านวยการสถาบันรามจิตติและผู้จัดการ
เครอืข่ายวิจัยด้านการศกึษาส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) เปิดเผยว่า
ปัจจุบันวัยรุ่นตั้งแต่ระดับมัธยมขึ้นไปเริ่มยอมรับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันมาก
ขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามยุคสมัยและเป็นกระแสท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกที่ปัจเจกบุคคลเริ่ม
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพที่จะสนองความต้องการของตนโดยไม่ยอมถูกผูกมัดอยู่
ภายใต้กรอบหรือจารีตของสังคมเก่าประกอบกับแรงยั่วยุของส่ือต่างๆที่ท�าให้
วัยรุ่นต้องการปลดปล่อยแรงกดดันทางเพศมากขึ้น ซึ่งดร.อมรวิชช์ ชี้ว่าการมี
เพศสมัพนัธ์ ในวยัรุน่ในปัจจบุนัแม้จะเป็นสิง่ทีว่ยัรุน่มองว่าเป็นเร่ืองธรรมดามาก
ขึ้นแต่ก็มีภัยและผลกระทบที่ตามมาได้มากมายถึง 10 ประการที่อยากวอนให้
วัยรุ่นได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้และคิดให้ดีก่อนที่จะใช้ชีวิตเสรีทางเพศเกิน
ขอบเขต ภัยและผลกระทบดังกล่าวได้แก่

1. ท้อง-แท้ง-ทิง้ ปัจจบุนัการต้ังท้องในวยัเรยีนเนือ่งจากการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ ไม่ระวังหรอืไม่ต้ังใจได้เพิม่มากขึน้และน�ามาซึง่ปัญหามากมายนบัตัง้แต่ปัญหา
การท�าแท้งของวยัรุน่ทัง้ที่ ไปใช้บริการคลนิกิและทีก่นิยาเองสงูซึง่ปัจจบัุนสงูถงึ
กว่าปีละ แสนรายการตั้งท้องและท�าแท้งยังน�ามาซึ่งชีวิตการเรียนที่พังพินาศ
ไปรวมไปถงึบางรายทีม่ิได้ท�าแท้งกต้็องเริม่ชวีติการเป็นแม่ต้ังแต่วยัรุน่ทีย่งัขาด
ความพร้อมและสร้างปัญหาทั้งแม่และเด็กส�าหรับวัยรุ่นที่คิดว่าจะไม่มีการ
ตัง้ท้องเพราะอปุกรณ์คมุก�าเนิดน้ันจากงานวิจัยพบว่า แม้การใช้ถงุยางอนามยัเองก็
มีโอกาสพลาดได้สูงถึง 20% หรือ 1 ใน 5 ครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ์ที่ ใช้ถุงยาง
อนามยักย็งัมีโอกาสพลาดและต้ังท้องได้เน่ืองจากคณุภาพของถงุยางเสือ่มหรือ
การใช้ไม่ถูกต้องส่วนการใช้ยาเม็ดคุมก�าเนิดก็มีโอกาสพลาดได้สูงถึง 5%

2. ติดโรค-เครื่องเพศเน่า เสี่ยงติดโรคงานวิจัยทางการแพทย์ ชี้ชัดว่า
แม้จะมีการใช้ถุงยางอนามัยก็ยังไม่สามารถปลอดจากโรคติดต่อทางเพศต่างๆ 
เช่น โรคผิวหนังบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ รวมถึงโรคอื่นๆ เช่น โรคหนองใน 
ในหลายประเทศพบว่ากลุ่มวัยรุ่น 15-29 ปี เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อกามโรคสูงที่สุด

3. เรียนต�่า-งานตก การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นจะส่งผลการเรียนและ
การท�างานงานวจิยัส่วนใหญ่พบว่าผลของการมเีซก็ส์ในวยัรุน่สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

ที่ ไม่น่าคบ เป็นต้น
5. เซ็กส์เป็นหลัก-รักฉาบฉวยหรืออาจถูกหลอก

ซ�้าซาก วัยรุ่นหญิงจะพบว่า ตนเองถูกหลอกให้รักหรือ
หลงเพื่อที่แลกกับเซ็กส์อย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่ชี้ว่าเด็ก
วัยรุ่นชายเองก็จะถูกหลอกโดยเพื่อนชายและเพื่อนหญิง
โดยใช้เซ็กส์เป็นสื่อเพื่อให้ได้ “สิ่งของ” หรือสิ่งต่างๆ ที่
วัยรุ่นต้องการวัยรุ่นจะเร่ิมคุ้นเคยกับการมีเพศสัมพันธ์
ตามความต้องการหรือความใคร่มากกว่าความรู้สึกรัก
ชินกับการใช้เซ็กส์เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์
ซึ่งท้ายท่ีสุดความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นจะมีแต่ความ
ไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืน

6. ซึมเศร้า-เหงาง่ายจากการเปลี่ยนคู่บ่อยๆ ซึ่ง
จากงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่าวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์
เสรีเปลี่ยนคู่นอนบ่อยโดยเฉพาะฝ่ายหญิงซึ่งในส่วนลึก
ยังต้องการความผูกพันมากกว่าเพศชายมักเป็นฝ่าย
ถูกท้ิง และอยู่ ในภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนที่ ไม่ ได้มี
เพศสัมพันธ์เสรีหลายเท่า และจากสถิติก็พบว่าวัยรุ่นที่มี
เพศสัมพนัธ์เสรมีอัีตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าวยัรุน่ที่ ไม่ได้มี
เพศสัมพันธ์เสรี

7. หมิน่ชาย-หยามหญงิ ประสบการณ์รกัฉาบฉวย
จะเพาะบ่มทศันคตทิางลบต่อเพศตรงข้ามโดยฝ่ายชายก็
มองเพศหญิงเป็นเพียงเครื่องสนองความใคร่ เท่าๆกับที่
ฝ่ายหญิงก็ฝังใจว่าผู้ชายเลวเหมือนกันหมดจนในที่สุดก็
จะกลายเป็นคนทีม่ท่ีาททีีส่ร้างปัญหาในการคบหาสมาคม
กับเพศตรงข้าม

8. ดถูกูตวัเอง-วงัเวงไร้ค่า การทีว่ยัรุน่มเีพศสมัพนัธ์
เสรมีากขึ้นท�าใหก้ารมองเห็นคุณค่าตนเองเปลี่ยนไปการ
มีเพศสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นส่งผลให้วัยรุ่นมองกิจกรรม
ทางเพศเป็นเพียง “การแลกเปลี่ยน” อารมณ์และวัตถุ
ทางเพศย่ิงเมื่อมีบ่อยคร้ังข้ึนการเคารพและเห็นคุณค่า
ตนเองก็จะยิ่งน้อยลง

9. เจอคนจริงก็แห้ว-เรื่องที่แล้วตามหลอกหลอน 
วัยรุ่นบางคนอาจจะปฏิเสธตัวเองเมื่อมีโอกาสพบคนที่ดี
จริงๆ เน่ืองจากความรู้สึกดูถูกตัวเองหรือต้องพยายาม
ปิดบงัเบือ้งหลงัตนเองโดยเฉพาะฝ่ายหญงิจะมคีวามรูส้กึ
ว่าตนเองมีประสบการณ์ไม่ดีหรือไม่มีค่าเพียงพอในทาง
ตรงกันข้ามฝ่ายชายเองเมื่อพบผู้หญิงดีๆ ก็อาจเสี่ยงต่อ
ได้รับการปฏิเสธจากผูห้ญิงดีๆ เช่นกัน เพราะถอืว่าผูช้าย
คนนี้ ไม่ดีมากพอที่ควรคบหา

10. ชีวิตคู่อาจเฉา-ระยะยาวครอบครัวอาจพัง 
อนัเนือ่งมาจากความทรงจ�าทีเ่ลวร้ายในวยัรุน่ของกนัและ
กนัท�าให้เกดิความไม่ไว้วางใจในการไม่เคารพกนัหรอือาจ
ท�าลายชีวิตคู่อันเนื่องมาจากภาวะเจ็บป่วยจากกามโรค
หรือการท�าแท้งที่ท�าลายภาวะเจริญพันธุ์ของตนเองการ
มเีพศสมัพนัธ์ไม่ใช่เรือ่งทีผ่ดิธรรมชาต ิถ้ารูจ้กัการป้องกนั
และพร้อมจะมีเซ็กซ์เมื่อถึงเวลาอันควร

                     By…แม่มดน้อย

การเรียนและผลการเรียนที่ตกต�่าลงด้วย
4. ชือ่ทราม-ภาพเสยี หลายครัง้ทีก่ารมเีพศสมัพนัธ์

ที่ ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นต้องถูกเปิดเผยและสิ่งดังกล่าว
ได้น�าไปสู่การท�าลายเกียรติช่ือเสียง เช่น จะมีค�ากล่าว 
“เสียตัวแล้ว” เป็นต้น และยงัท�าภาพลกัษณ์ของวยัรุน่ เช่น 
จากเดก็ชายทีดู่เป็นสุภาพบุรษุท่ีน่ารกักลายเป็น “เสือผูห้ญิง” 
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ยาเสพติดเลิกยากจริงๆๆ
ฉบับที่ผ่าน ๆ มา มีอาสาสมัครโครงการวิจัย (อสม.) หลายคน 

ได้มาเล่าสู่ประสบการณ์ ในการเลิกยาเสพติด และแนวคิดต่างๆ ที่จะพาไป

สูห่นทางการเลกิยาเสพตดิ บางคนกเ็ลกิยาเสพตดิได้ บ้างกเ็ลิกไม่ได้ บางส่วนก็

เปลี่ยนพฤติกรรมจากการฉีด เป็นการสูบ เรื่องยาเสพติด อาสาสมัคร

พูดเสียงเดียวกันว่า “ยาเสพติดเป็นสิ่งที่เลิกยากมากๆ” ที่ผ่านมาบางคน 

เข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดนับสิบๆ ครั้ง บางคนถูกจับกุมเพื่อให้เข้ารับการ

บ�าบัด ถึงแม้จะมีนโยบายของภาครัฐบาล หรือหน่วยงานของเอกชนหลาย

หน่วยงานจะช่วยเหลือ  แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุด ที่จะให้กลุ่มผู้ ใช้

ยาเหล่านี้เลิกเสพยาเสพติดได้เลย..

ฉบับนี้ทางทีมภาคสนามได้มีโอกาสคุยกับอาสาสมัครคนหนึ่ง ซึ่งเป็น

คนทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัการใช้ยาเสพตดิ และการบ�าบดัยาเสพตดิอย่าง

โชกโชนนับครั้งไม่ถ้วน  ทั้งเรื่องการถูกจับและหลบหนีเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

อาสาสมคัรคนน้ี เป็นคนหมู่บ้านผาแดงหลวง อ�าเภอแม่สรวย จงัหวดั

เชียงราย อยู่ห่างจากตัวอ�าเภอ 40 กิโลเมตร ตั้งแต่จ�าความได้ก็คลุกคลีกับ

ยาเสพติดตั้งแต่เล็กจนโต สมาชิกในครอบครัวก็ใช้สารเสพติด จึงเห็นเป็น

เรือ่งปกติ อาสาสมคัรเริม่ใช้ยาเสพตดิเมือ่อาย ุ20 ปี ตลอดระยะเวลา 24 ปี 

ที่อยู่ ในวังวนยาเสพติด ได้ประสบการณ์หลายเรื่อง จนไม่รู้จะเล่า หรือจะ

บรรยายให้ฟังอย่างไรให้ทุก ๆ คน เข้าใจในความรู้สึกของตนเอง เมื่อ 7 ปี

ที่ผ่านมาอาสาสมัครได้ ใช้ยาเสพติดอยู่กับเพื่อน ๆ  อยู่ ๆ  ก็มีเจ้าหน้าที่ทหาร 

บุกเข้ามาในบ้านของเพื่อน ต่างคนต่างตกใจ วิ่งหนีกันคนละทิศละทาง 

ในที่สุดอาสาสมัครก็ถูกจับจนได้ โดยโดนข้อหาเสพยาเสพติดและข้อหามี

ยาเสพตดิไว้ ในครอบครอง ศาลตดัสนิจ�าคุกสองปีครึง่ ช่วงทีอ่ยูเ่รอืนจ�ากลาง 

อาสาสมัครต้องทนและเจอกับเหตุการณ์ต่าง ๆ หลายเรื่อง ไม่ว่าจะโดน

กลั่นแกล้งจากเพื่อน กว่าที่จะรับสภาพความเป็นอยู่และเพื่อน ๆ ในคุกได้ ก็

ใช้เวลา 3–4 เดือน ช่วงนี้ก็ได้ รู้จักเพื่อน ๆ จากหลายที่ หลากหลายภาษา 

เป็นเหตุให้อาสาสมัครอยู่ในคุกก็สามารถหายาเสพติดได้  โดยซื้อจากเพื่อน

ทีอ่ยู่ในคกุด้วยกนั เมือ่ออกจากคกุกย็งัใช้ยาเสพตดิเหมอืนเดมิ จากนัน้ไม่นาน

มีเพื่อนท่ีเคยรู้จักกันในคุกติดต่อมาหา และพากันไปเสพยา ขายยาบ้าง 

ไม่นานนักถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจจับตัวไปอีกครั้ง และครั้งนี้ โดนข้อหาเสพยา

เสพติด ติดคุก 45 วัน และบ�าบัดอีก 3 เดือน หลังจากนั้นอาสาสมัครก็เลิก

ยาได้ เมื่อกลับมาที่บ้านก็เจอสภาพแวดล้อมเดิม ๆ  เพื่อนเก่า ๆ  ที่ ใช้ยา เวลา

ทีเ่กดิอาการไม่สบายเนือ้ไม่สบายตวั และมเีพือ่นมาชวนไปเล่นยา จงึไม่ปฏเิสธ

และกลบัเข้าสูว่งวนชวีติการใช้ยาอกีครัง้ หลงัจากนัน้กค็ดิจะเลกิยาหลายครัง้ 

ไม่ว่าเข้าบ�าบัดในค่ายทหาร  โรงพยาบาล โดยใช้เมธาโดนบ�าบัด ก็ยังเลิก

ไม่ได้ เมือปี 2551 ได้รู้จักกับโครงการซูบอกโซน (HPTN 058) จึงเข้ามาร่วม

เป็นอาสาสมัครของโครงการท�าให้วิถีชีวิตของอาสาสมัครดีขึ้น ไม่กลับไปใช้

สารเสพติด จากนี้ ไปก็พยายามที่จะไม่กลับไปใช้สารเสพติดอีก และจะ

ปฏิเสธเพื่อน ๆ เพื่อหลุดพ้นจากยาเสพติด เพื่ออนาคตของตนเองต่อไป

อยากเล่า...

นทิานก่อนท�างานเจ้านายหน้าขรมึ	พาผู้จดัการ
ฝ่ายบุคคลและเลขานุการ	 ไปทานข้าวเที่ยงในร้าน
อาหารที่ตกแต่งแบบโบราณในช่วงขณะที่รออาหาร
อยู่นั้น…………ผู้จัดการฝ่ายบุคคลได้เอามือไปถู
กาน�้ารูปร่างประหลาดบนโต๊ะเล่น	 และในทันใดนั้น
เองก็มีควันพวยพุ่งออกมา	 แน่นอนว่าตามท้องเรื่อง	
ตามนิทานเก่าแก่	 มันจะต้องมียักษ์จินนี่ปรากฎกาย
ออกมา	 แล้วพูดว่า	 “เรำจะให้พรสำมประกำรแก่
พวกท่ำน แต่เนื่องจำกพวกท่ำนมำกันสำมคนจงแบ่ง
พรคนละข้อ”

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลผู้อ่อนล้ายกมือ	แล้วรีบพูด
ว่า	 “ผมก่อน ผมก่อน! ขอให้ผมได้ไปใช้ชีวิตสงบๆ 
บนเกำะสมุยซัก 2 สัปดำห์”	จากนั้น	ฟุ่บ!…..ร่าง
ของเขาก็หายวับไปกับตาและในเพียงชั่วเสี้ยววินาที
ต่อมานั้น

เลขานุการสาวรีบชิงฉวยโอกาส	ขอพรเป็นคน
ต่อไปเธอพดูว่า	“ขอให้ฉนักลำยเป็นสำวไฮโซ ผูร้�ำ่รวย
ท่ีสุดในโลก”	 และแล้ว..	 ฟุ่บ!..ร่างของเธอก็หาย
วับไป….ต่อหน้าต่อตาเจ้านาย

เจ้านายจอมบ้างานย่นคิว้	หน้าตาไม่พอใจ	ก่อน
จะเอ่ยออกไปว่า…...“ตำฉันบ้ำงล่ะ……ฉันขอให้        
ไอ้สองคนตะกี้ กลับมำท�ำงำนตอนบ่ำยโมงตรง” 
นิทานเรือ่งน้ีสอนให้รูว่้า..ควรปล่อยให้เจ้านายของคณุ
พูดก่อนเสมอ	555++

พักสมอง
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เคยได้ยินใครคนหนึ่งพูดว่า “เราสามารถซื้อนาฬิกาได้ แต่เรา
ไม่สามารถซื้อเวลาได้” เป็นค�ากล่าวที่เที่ยงแท้ แน่นอนเสียจริง ๆ  วันเวลา
หนอ... ช่างผ่านไปเร็วนัก เผลอแป๊บเดียวก็ย่างเข้าสู่ปีที่ 4 ของการศึกษา
วิจัยยา “ซูบอกโซน” หรือ โครงการ HPTN 058 แล้ว หลังจากที่เราได้
อาสาสมัครรายแรกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 จากอ�าเภองาว จังหวัด
ล�าปาง ซึง่ถอืเป็นการเปิดตวัโครงการวิจยัยา “ซูบอกโซน” ทีอ่�าเภองาวด้วย  
หลังจากนั้นเราก็ได้อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย ฯ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จาก
ที่นั่น  ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเราได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย
ในชุมชนของผู้ ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (IDU-CWG) เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาและ
เสนอข้อคิดเห็นในมุมมองของชุมชนเพื่อให้การท�างานวิจัยในพื้นที่สามารถ
ท�างานสอดคล้องกับวิถีชุมชนและป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ชุมชนโดยไม่ตั้งใจ 

โครงการวิจัยโครงการแรกที่เข้าไปท�าการศึกษาในพื้นที่คือโครงการ 
HPTN 037 “เพื่อนช่วยเพื่อน” เมื่อปี พ.ศ. 2548 และเราได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าวขึ้นและร่วมงานกันด้วยความเข้าใจอย่างดีเสมอมา
จวบจนปัจจบุนั โครงการวจิยั HPTN 058 ได้ตดิตามผลอาสาสมคัรในพืน้ที่
อ�าเภองาวเกือบครบแล้ว ซึ่งจะครบก�าหนดราว ๆ  เดือนสิงหาคม 2554 นั้น
ก็หมายความว่าเราคงจะไม่ได้ ไปท�างานที่นั่นอีกนานเลยทีเดียว คิดแล้ว
ท�าเอาพวกเราใจหายอยู่ไม่น้อยเลย 

จากประสบการณ์ทีผ่่านมาซึง่เราเข้าไปท�างานวจิยัฯ ท้ังสองโครงการ
ท�าให้เราค่อนข้างมีความผูกพันธ์กันคนในพื้นที่พอสมควร ไม่ว่าจะเป็น
อาสาสมัครในพ้ืนท่ีก็ดี เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลงาวกด็ ีหรือเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 
(รพสต.บ้านอ้อน) รวมถึงผู้น�าชุมชนท่ีเราติดต่อประสานงานซึ่งทุกฝ่ายได้
ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาทางคณะวิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ซูบอกโซนเตรียมตัวอำาลาเมืองงาว 

ไม้สกั  ซึง่บ้านแต่ละหลงัจะต้องมเีสาไม้สักทองต้นใหญ่
อยู่หน้าบ้าน เรียกได้ว่ายิ่งต้นใหญ่ยิ่งดี บ้านไหนที่มี
ฐานะดีขึ้นก็จะใช้เป็นเสาเรือน บางเรือนมีเสาไม้สัก
ขนาด 2-3 คนโอบรอบ มากถึง 20–30 ต้นเลยทีเดียว 
ซ่ึงแถบบ้านเราหาดูยากมาก ๆ แล้ว เห็นแล้วท�าให้
ผมรู้สึกอิจฉาจริง ๆ 

เมื่อพูดถึงเรื่องโรคเอดส์และยาเสพติดในพื้นที่
อ�าเภองาว แล้วผมรู้สึกยินดีมาก เนื่องจากปัญหา
เหล่านี้นั้นเรียกได้ว่าสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี 
การใช้ยาเสพตดิชนดิฉดีชลอการขยายตวั และมแีนวโน้ม
ที่จะลดลงซะด้วย  เนื่องจากการติดตามสถานการณ์
ในพื้นที่ ไม่ค่อยพบผู้ ใช้เข็มรายใหม่ และรายเก่าที่เคย
เข้าร่วมโครงการวิจัยกับพวกเราก็เร่ิมมีการเลิกเสพ
ได้บ้าง ย้ายไปท�างานต่างถิ่นบ้าง (หนีจากชีวิตเดิม ๆ 
ที่อยู่ ใกล้ยาเสพติด) เพื่อลดโอกาสกลับไปติดยาอีก  
หรือบางคนก็สมัครใจเข้ารับการบ�าบัดรักษาเองตาม
ศูนย์บ�าบดัต่าง ๆ  หรอืถ้าโชคร้ายกถ็กูเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
หรือฝ่ายปกครองน�าตัวเข้าสู่ระบบการบ�าบัดตาม
กฎหมาย ท�าให้ขณะนี้ ในพื้นที่อ�าเภองาวนั้น สามารถ
กล่าวได้ว่าควบคุมสถานการณ์ของโรคเอดส์ และ
ยาเสพติดได้ดี 

หลงัจากนีต่้อไปสถานการณ์ด้านยาเสพตดิและ
โรคเอดส์ที่อ�าเภองาวจะเป็นอย่างไร? เราคงต้องคอย
ติดตามกันต่อไปครับเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ ไม่แน่นอน
และไม่มีใครทราบได้ นอกจากหมอดูที่ท�านายอนาคต
ได้ แต่ก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเพราะ “สิ่งแน่นอนคือสิ่ง
ไม่แน่นอน” นั้นเอง หลังจากโครงการ HPTN 058  
กย็งัไม่มีโครงการวจิยัฯ ทีจ่ะเข้าไปท�าการศกึษาในพืน้ท่ี
ต่อไป เราก็คงจะหยุดไว้ชั่วคราวก่อนจนกว่า จะมี
โครงการวิจัยโครงการใหม่ให้เราท�าอกีครัง้ แม้พวกเราจะ
ไม่ได้ไปท�างานที่นั้นแล้วก็ตามแต่ความทรงจ�าดี ๆ ที่
เรามตีลอดมา จะยงัคงเตม็เป่ียมอยู่ในหวัใจของพวกเรา
ตลอดไป

     ถึงวันนี้ โครงการ HPTN 058 ยังคงเดิน
หน้าต่อไปเพ่ือติดตามอาสาสมคัรในพ้ืนทีท่ีย่งัเหลอือยู่ 
ที่อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอ�าเภอแม่สรวย 
จงัหวดัเชยีงราย  ซึง่ทัง้สองพืน้ทีน่ีจ้ะสิน้สดุการตดิตาม

ฮู้ตวยกั๋น

ครัง้แรกท่ีเข้าไปท�างาน
ในพื้นที่ส�าหรับผมนั้นผมมี
ความรูสึ้กว่าอ�าเภอนีน่้าอจิฉาจงั 
เพราะเป็นอ�าเภอที่เคยเป็น
แหล่งอุดมไปด้วยทรัพยากร
ป่าไม้โดยเฉพาะไม้สัก ชาวบ้าน
นิยมปลกูบ้านด้วยไม้โดยเฉพาะ

อาสาสมัครพร้อม ๆ กันใน
อีกหนึ่งปีข้างหน้า ครับ

“เดนิหน้าช้าๆ ทลีะ
ก้าว ดีกว่าหยุดอยู่กับท่ี  
หรอืวิง่กลบัไปท่ีจดุเริม่ต้น”

     ...ปีเตอร์แพน
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หากท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
 1. อายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป    
 2. ก�าลังตั้งครรภ์          
 3. มีการติดเชื้อเอชไอวี                     
 4. มีระดับภูมิคุ้มกันซีดี 4 มากกว่า 400 เซลล์/
ลบ.มม.      
 5. ไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี 
มาก่อน
 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้ง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     

และคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วม..

 โครงการวิจัยพรอมมิส 

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส

ประสิทธิภาพสูงแบบมาตรฐาน

ในโครงการวิจัยพรอมมิส

พยาบาลประจ�าโครงการ     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โทร. 053-945055-8 ต่อ 446    
มือถือ  084-8055130     
E-mail : watchar@rihes-cmu.org    
หรือ คุณอัจฉราวรรณ แสนสุภา    
ห้อ      งฝากครรภ์         
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่     
 โทร. 053-945742

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับหลักการการวิจัย ความ
ก้าวหน้าของการวิจัยและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่จะ
ดำาเนินการในชุมชน
บรรณาธิการ      พญ.นันทิสา  โชติรสนิรมิต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางวิภาดา  ชีวะวัฒน์, นางสาวสุดาภรณ์  สุทธดุก       
  นายประวิทย์ ริบือ, นางสาวพัทธรัตน์  แสงมณีวรรณ 
  นายณัฐวรรธน์  ทรัพย์สิน
กองบรรณาธิการ  พระครูวิวิธประชานุกูล             
  ผศ.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์
  รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์     
  นางบุญทิน จิตร์สะบาย, นายสำาราญ ทะกัน                  
  นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์, นายสมเกียรติ์ สกุลศึกษาดี 
ที่ปรึกษา            ศ.นพ.ธีระ  ศิริสันธนะ             
  นายอุดม  ลิขิตวรรณวุฒิ
  ศาสนาจารย์สนั่น  วุฒิ    

พิมพ์จำานวน 3,200 ฉบับ

ส�าหรับค�าถามประจ�าฉบับที่แล้ว ซึ่งถามว่า “การจัดสัมมนา

เอดส์ชาติครั้งที่ 13 ขึ้น หัวข้อการสัมมนาเน้นเรื่องใด” ค�าตอบคือ 

“สทิธดิา้นเอดสค์อื สทิธมินษุยชน รว่มพทิกัษส์ทิธิ ์รว่มรบัผิดชอบ” 

ผู้ร่วมสนุกส่งค�าตอบเข้ามาและได้รับของรางวัล มีรายชื่อดังนี้ค่ะ  

 1. คุณโสภา  เต็มกุณา   เชียงใหม่ 

2. คุณวิทูล  แก้วกันทา  เชียงใหม่ 

3. คุณนครินทร์  มามูล   เชียงใหม่ 

4. คุณพนม  ปละอุด   ล�าพูน  

5. คุณศรีสุดา  จาติระเปา ล�าพูน

ทางส�านกังานฯ จะจดัส่งของรางวลัใหถ้งึทีบ่า้นเลยนะคะ  สว่น

ค�าถามประจ�าฉบับนี้ ถามว่า “การเริ่มให้ยาต้านไวรัสเร็วท�าให้ลด

การแพรเ่ชือ้เอชไอวี ไปสูคู่่ ไดก้ีเ่ปอรเ์ซน็ต”์  ทราบค�าตอบแลว้เขยีน

ค�าตอบลงใน ไปรษณียบัตร ส่งมายัง... 

ส�านักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. 

ตามที่อยู่ด้านหลัง หมดเขต วันที่  15 สิงหาคม 2554 ค่ะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับ...อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ

A5271

หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้ 
 - อายุ  18 ปี ขึ้นไป
 - มีสุขภาพดี
 - ไม่ติดเชื้อเอชไอวี 

 - ไม่มีประวัติโรคทางระบบประสาท

ท่านจะได้รับ
- ตรวจการทำางานของระบบประสาทและทดสอบประสาทจิตวิทยา
- ตรวจเอชไอวีหากไม่เคยตรวจหรือเคยตรวจมานานกว่า 30 วัน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :
   คุณดาราลักษณ์  ถาวรประสิทธิ์
   คลินิกรักษ์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
   โทร. 08-5040-8881, 0-5394-5055 ต่อ 468, 469

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านความจำา การเรียนรู้หรือ

การทำากิจวัตรประจำาวันในประชากรผู้มีสุขภาพดี




